

Số: 20/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**THÔNG BÁO****Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước**

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bình Phước. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển năm 2021 và các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh, phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, quyết liệt và nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước. Mặc dù năm 2020 bị tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với ý chí vươn lên mạnh mẽ, sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, người dân, doanh nghiệp, tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, chuyển biến toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào kết quả chung của cả nước qua những điểm sáng đáng ghi nhận với 21/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,51%; sản xuất công nghiệp tăng 12,5%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 10,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7,3% so với năm 2019. Thu ngân sách vượt 69% so với chỉ tiêu Trung ương giao, vượt 14% so với chỉ tiêu điều chỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt, đạt những bước tiến đáng khích lệ; lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, Tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay không có ca nhiễm nào ngoài cộng đồng. Công tác bảo vệ mốc giới và lãnh thổ quốc gia được bảo đảm, nhất là trong việc tăng cường các chốt kiểm soát dịch bệnh; quan hệ hữu nghị giữa chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới luôn được duy trì; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, kiện toàn nhân sự sau Đại hội.



Bên cạnh những kết quả đạt được, cần nhìn nhận nghiêm túc những bất cập, tồn tại của thời gian qua: tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn hạn chế; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng cao; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm; đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; hầu hết các chỉ số của Tỉnh (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính) đều ở mức độ thấp; đời sống nhân dân vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn; việc giải quyết khiếu nại còn kéo dài.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI**

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời cũng là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có diễn biến phức tạp và tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ nhất trí cao với ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và báo cáo của lãnh đạo Tỉnh về kế hoạch, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đề nghị Tỉnh tiếp thu những ý kiến phát biểu sâu sắc, cụ thể của các Bộ, cơ quan và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước cần chung sức, đồng lòng quán triệt thực hiện hiệu lực, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước mắt tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ.

2. Thúc đẩy phát triển hướng đến trở thành một trong những địa phương tiên phong về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cây công nghiệp nâng cao hiệu quả nông nghiệp, tạo chuỗi sản xuất lớn, hình thành và thu hút nhiều doanh nghiệp có thương hiệu, tiềm năng và thế mạnh; phấn đấu có nhiều thương hiệu nổi tiếng, uy tín trên địa bàn Tỉnh.

3. Tận dụng sự hỗ trợ của Trung ương, các chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nhanh chóng xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, gắn với quy hoạch vùng Đông Nam bộ và liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng có ý nghĩa chiến lược và mang tính đột phá. Trong đó, xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai 10 dự án trọng điểm đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI.



4. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ, tạo đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng minh bạch, thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng chính quyền các cấp “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

5. Tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ lao động kỹ thuật, công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật đáp ứng nhu cầu lao động cho các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng văn hóa và con người Việt Nam, giữ gìn tiếp nối truyền thống phong trào công nhân “Phú Riềng Đỏ”; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng công tác dân tộc; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (đặc biệt là ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên, chặt phá rừng trái phép...).

6. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Chuẩn bị tốt các công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương. Với đường biên giới dài với nước bạn, tỉnh cần hết sức lưu ý, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh và phương tiện, hàng hóa, kiểm soát biên giới tại các cửa khẩu, lối mở để phòng, chống dịch Covid-19, tránh dịch bệnh lây lan.

8. Bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giao lưu, thông thương với các tỉnh biên giới nước bạn Campuchia. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

### **III. KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH**

1. Về các dự án giao thông có tính kết nối vùng, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông hiện nay của vùng Đông Nam bộ:

- Đối với Dự án đường bộ cao tốc Chơn Thành - Thủ Dầu Một - Thành phố Hồ Chí Minh: đồng ý, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền để triển khai đầu tư xây dựng Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ



Giao thông vận tải bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 để triển khai Dự án.

- Đối với Tuyến đường sắt xuyên Á, giai đoạn 1 từ Chơn Thành đi cảng Cái Mép: Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu sớm bổ sung trong quá trình lập quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia; trước mắt, nghiên cứu đường sắt chuyên chở hàng hóa từ Chơn Thành - Di An - Cái Mép và xây dựng phương án hình thức đầu tư (bao gồm cả hình thức xã hội hóa), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT 753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay Quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và cảng Cái Mép, Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu): giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, đề xuất phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 3 năm 2021.

2. Về mở rộng các Khu công nghiệp khoảng 2.500ha; thành lập Khu công nghiệp mới 5.500ha:

- Về quy hoạch mở rộng các Khu công nghiệp có thêm khoảng 2.500ha: ủng hộ về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan xử lý theo quy định pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý I năm 2021.

- Về quy hoạch thành lập mới các Khu công nghiệp khoảng 5.500ha: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Về bổ sung quy hoạch điện năng lượng mặt trời thêm 4.000Mwp, trong đó sớm bổ sung vào quy hoạch điện VII là 1.200Mwp của Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh - giai đoạn 2:

Giao Bộ Công Thương tổng hợp kiến nghị của Tỉnh, làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để làm rõ quy hoạch công suất, truyền tải, bảo đảm phát huy tiềm năng lợi thế về năng lượng điện mặt trời của Tỉnh, phục vụ Vùng Kinh tế trọng điểm và bảo đảm cân đối vùng, miền công khai, minh bạch, an toàn hệ thống điện quốc gia, hiệu quả đầu tư, truyền tải và huy động công suất theo đúng Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2021.

4. Về triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương (công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) thuộc quỹ đất do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nghiên cứu, xem xét nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, trình phương án cụ thể, chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

5. Về hỗ trợ cho tỉnh Bình Phước 50% tương ứng với số tiền 150 tỷ đồng để đo đạc đất đai, hoàn thành dữ liệu đất đai:

Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ khả năng cân đối của ngân sách Trung ương và quy định của pháp luật, đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về hỗ trợ cho tỉnh 50% tương ứng với số tiền 150 tỷ đồng, để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh biên giới:

Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối của ngân sách Trung ương để hỗ trợ Tỉnh, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và cân đối giữa các địa phương có cùng đặc điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2021.

7. Về việc xây dựng sân bay Técnica Hớn Quán thành sân bay lưỡng dụng theo hình thức PPP:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan xem xét kiến nghị của Tỉnh để nghiên cứu trong quá trình lập Quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo quy định của Luật Quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: CT, GTVT, KHĐT, NNPTNT, QP, TC, TNMT, XD;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐTCTP, các Vụ: CN, KTTH, NN, NC, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (2b).NQ

**BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Mai Tiến Dũng**